

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะแลพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปฟ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการดำเนินงาน
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน								
1.1 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานต้นสังกัด (สบน.)	เพื่อให้ระบบ IT ของ กปฟ. มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม	1. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง กปฟ. และ สบน. 2. ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีของ สบน. เกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. 60 - มิ.ย. 61	งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่าง สบน. และ กปฟ.	สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม	กปฟ. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลของ สบน. ได้เรียบร้อยแล้ว
1.2 การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของ กปฟ.	เพื่อให้บุคลากรของ กปฟ. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงด้าน IT มากยิ่งขึ้น	1. จัดการฝึกอบรมด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ให้กับบุคลากรของ กปฟ.	มิ.ย.-61	100,000 บาท	คณะทำงานฯ ด้าน IT	มีการจัดการอบรมด้าน IT ให้กับบุคลากรของ กปฟ. จำนวน 1 โครงการ	บุคลากรของ กปฟ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ IT ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยมีส่วนร่วมร้อยละ 70 ของคณะทำงานฯ	กปฟ. จัดการฝึกอบรมด้าน IT ให้กับบุคลากร กปฟ. เรื่อง Fintech และ Blockchain และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมเป็นสัดส่วนร้อยละ 80
2. โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการ								
2.1 ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของ กปฟ.	เพื่อให้เว็บไซต์ของ กปฟ. มีรูปแบบที่ทันสมัย มีข้อมูลครบถ้วน สามารถใช้สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้	1. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงานกับ สบน. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดหาบริษัทที่จัดทำเว็บไซต์	ต.ค. 60 - ก.ค. 61	งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	กปฟ. มีเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น	เว็บไซต์มีข้อมูลครบถ้วน สะดวกและมีประสิทธิภาพในการใช้งานจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก โดยมีการปรับปรุงอย่างน้อย 2 หัวข้อ โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจในระดับพอใจ (4) ขึ้นไป	กปฟ. มีเว็บไซต์รูปแบบใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับปรุงรูปแบบจำนวน 5 หัวข้อ และได้รับการประเมินผลความพึงพอใจในระดับพอใจมาก (5)
2.2 จัดทำรายการงานข้อมูลการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Infographic	เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของข้อมูลการลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ กปฟ. รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและเศรษฐกิจสำหรับปี 2561 2. รวบรวมและจัดทำข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ Infographic 3. นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปฟ. สำหรับผู้บริหารและประชาชนทั่วไป	ต.ค. 60 ม.ค. เม.ย. และ ก.ค. 61	งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	กปฟ. สามารถเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Infographic บนเว็บไซต์ ให้กับผู้บริหารและประชาชนที่สนใจได้เป็นรายไตรมาส	ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนที่สนใจมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและทันสมัย โดยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมี การเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ สิ้นปี	กปฟ. ได้ดำเนินการจัดทำและนำข้อมูลในรูปแบบ Infographic ลงเว็บไซต์รายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลจำนวน 5 เรื่อง และได้รับการประเมินผลความพึงพอใจในระดับพอใจ (4) ขึ้นไป

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะแลพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการดำเนินงาน
3. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทูลหมุนเวียน								
3.1 การพัฒนาระบบรับจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานผ่านระบบ Internet Banking	เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของ กปพ.	1. ศึกษาแนวทางการใช้ระบบ Internet Banking ในการรับจ่ายงบสำหรับดำเนินงาน 2. ประสานงานธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดใช้ระบบ KTB Corporate สำหรับการรับจ่ายเงินของ กปพ.	ส.ค. - ก.ย. 61	งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	กปพ. เตรียมทำระบบธุรกรรมรับจ่ายเงินผ่านระบบ Internet Banking	เพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการรับจ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของ กปพ.	กปพ. สามารถทำธุรกรรมรับจ่ายเงินผ่านระบบ Internet Banking ได้ 1 ธุรกรรม
3.2 การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และลดความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาจากการใช้งาน	1. จัดทำบัญชีรายการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ตามบัญชีที่กำหนด 3. ทำการสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	กปพ. มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เป็นรายเดือน	การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ได้รับความพึงพอใจระดับพอใจขึ้นไป (4)	กปพ. ดำเนินการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามกำหนดและได้รับความพึงพอใจระดับพอใจมาก (5)
4. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทูลหมุนเวียน								
4.1 พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรผ่าน Instant Maseging และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)	เพื่อให้ กปพ. สามารถติดต่อสื่อสาร นัดประชุม และส่งเอกสารผ่านระบบ Instant Maseging และ Email	1. จัดทำรายชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคลากรและผู้บริหารของ กปพ. 2. จัดกลุ่มของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อสร้างกลุ่มสำหรับการติดต่อที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ	ต.ค. 60 - ม.ค. 61	งบดำเนินงานปกติ	คณะทำงานฯ ด้าน IT	ผู้บริหารและบุคลากรของ กปพ. ได้รับการจัดกลุ่มของ Instant Massaging จำนวน 1 กลุ่ม และบุคคลภายนอกสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ กปพ. ได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์และโทรศัพท์	การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัด โดยได้รับการประเมินความพึงพอใจระดับพอใจขึ้นไป (4)	กปพ. ได้จัดตั้งกลุ่ม Instant Massging จำนวน 1 กลุ่ม และมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกผ่าน email และได้รับการประเมินความพึงพอใจระดับพอใจมาก (5)

การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ

